



ข่าวสารการเจ้าหน้าที่



รายทบทข่าวโดย : กลุ่มข่าวยุทธวิธีวิทยาการบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย
โทร. 0 2590 4083 โทรสาร 0 2590 4080



...พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...



พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๔๑
“การปฏิบัติงานทุกอย่างของข้าราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมืองและประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจำเป็นที่ข้าราชการทุกคนจะต้องทำหน้าที่ทุกๆ ประการให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ โดยเต็มกำลังสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอย่างจักได้บรรลุความสำเร็จอย่างสูง และบังเกิดประโยชน์อย่างดีที่สุดแก่ตนเองแก่หน้าที่และแก่แผ่นดิน.”



วันข้าราชการพลเรือน
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๑

ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐

..เก็บมาฝาก..

สมัยก่อนใครจะเป็นเจ้าคน นายคน ก็ต้องจบสูงๆ ทำงานรับราชการ แต่ปัจจุบันนี้การเป็นเจ้าคนนายคนไม่ไกลเกินเอื้อมแล้ว เพราะโลกเราเปลี่ยนไป ไม่จำเป็นต้องต้องเรียนสูง หรือรับราชการ ก็เป็นเจ้าคน นายคนได้แล้ว แต่การจะเป็นเจ้าคน นายคนที่ดี ที่ลูกน้อง ลูกจ้างรักนี้สิ ยากกว่า วันนี้เลยนำสาระดีๆ นำมาจาก..... ซึ่งจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในเก็บมาฝากค่ะ (หน้า ๕-๖)

ฝากกันได้..

อย่าลืม!! นะคะ สามารถติดตามข่าวสารการเจ้าหน้าที่ ได้ทุกวันที่ ๑ และวันที่ ๑๖ ของทุกเดือน ทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย <http://person.anamai.moph.go.th> หากผู้อ่านมีข้อเสนอแนะ ดิชม หรือประสงค์จะส่งบทความเพื่อลงข่าวสารโปรดแจ้งไปที่ E-mail hrd_person@anamai.mail.go.th

ให้โอนข้าราชการ

นายภาสกร ชาญจิรวดี ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มอนามัยผู้สูงอายุ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย โอนไปรับราชการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐



อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ

นางสาวพิศมัย กันธิยะ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่ กรมอนามัย ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐



อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ส่วนราชการที่ลาออก	ตั้งแต่วันที่
๑	นางอนัญญา ทองรักษ์	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ส ๒ กลุ่มงานสนับสนุน สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย	๖ ต.ค. ๖๐
๒	นางสาวประไพ เนาวบุตร	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ส ๒ กลุ่มงานสนับสนุน ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ กรมอนามัย	๖ ต.ค. ๖๐
๓	นางชูศรี ไร่โรจน์	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ส ๒ กลุ่มงานสนับสนุน สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย	๑๕ ต.ค. ๖๐



บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนที่จะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ	ตำแหน่ง ประเภท	ระดับ
		กรมอนามัย		
๑	นายณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร	รองอธิบดี	บริหาร	ต้น
๒	นางวิระวรรณ ถิ่นยืนยง	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านสุขาภิบาล) ศูนย์อนามัยที่ ๔ ราชบุรี	วิชาการ	เชี่ยวชาญ
๓	นายสันติ เตชาชัยนรินทร์	นายแพทย์ (ด้านสาธารณสุข) ศูนย์อนามัยที่ ๘ นครสวรรค์	วิชาการ	เชี่ยวชาญ
๔	นางสาววณิษา กิจวรพัฒน์	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านโภชนาการ)	วิชาการ	เชี่ยวชาญ

**บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนที่จะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)**

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ	ตำแหน่ง ประเภท	ระดับ
		สำนักงานเลขานุการกรม		
๕	นางสาวอชรี เกตุกลาง	เจ้าพนักงานธุรการ	ทั่วไป	ชำนาญงาน
		กองการเจ้าหน้าที่		
๖	นางสมหมาย กิจนิจซีวี	นักทรัพยากรบุคคล	วิชาการ	ชำนาญการ
		กองคลัง		
๗	นางศิริฤดี นีรามย์	นักวิชาการเงินและบัญชี	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ
๘	นางศรีสุดา นันทวัฒน์	เจ้าพนักงานพัสดุ	ทั่วไป	ชำนาญงาน
		กองแผนงาน		
๙	นายฉัตรชัย ไตรรัตนภิรมย์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	วิชาการ	ชำนาญการ
		กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ		
๑๐	นายปฏิพัทธ์ สุขอนันต์	นักจัดการงานทั่วไป	วิชาการ	ชำนาญการ
		สำนักโภชนาการ		
๑๑	นางสาววีระวัลย์ กรมงคลลักษณ์	นักโภชนาการ	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ
		สำนักส่งเสริมสุขภาพ		
๑๒	นางกันยารัตน์ กาสลัก	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ
๑๓	นางศศิวิมล ปุจฉาการ	นักวิชาการสาธารณสุข	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ
		สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์		
๑๔	นางเรณู ชูนิล	นักวิชาการสาธารณสุข	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ
๑๕	นางกอบกุล ไพศาลอชพงษ์	นักวิชาการสาธารณสุข	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ
		สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม		
๑๖	นางทิพยา เผื่อนพิภพ	นักวิชาการสาธารณสุข	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ
		ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ		
๑๗	นางสมควร ใจกระจ่าง	นักวิชาการสาธารณสุข	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ
๑๘	นางบุญภาส ศรีอินทร์	พยาบาลเทคนิค	ทั่วไป	ชำนาญงาน
๑๙	นางจิรา เจาะเลาะ	พยาบาลเทคนิค	ทั่วไป	ชำนาญงาน
		ศูนย์อนามัยที่ ๒ สระบุรี		
๒๐	นางสาวถนอมรัตน์ ประสทธิเมตต์	นักวิชาการสาธารณสุข	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ
		ศูนย์อนามัยที่ ๔ ราชบุรี		
๒๑	นางกาญจนา ตันติวินชาโกศล	นักวิชาการสาธารณสุข	วิชาการ	ชำนาญการ
๒๒	นางสาวเพ็ญสุข มสูการ์ตัน	นักวิชาการสาธารณสุข	วิชาการ	ชำนาญการ

**บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนที่จะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)**

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ	ตำแหน่ง ประเภท	ระดับ
๒๓	นายวิชาญ ตีปะวาโร	นายแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ
๒๔	นางสาวปราณี สวงรัตน	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ทั่วไป	ชำนาญงาน
๒๕	นางสาวปิยภัทร มนูญญา	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ทั่วไป	ชำนาญงาน
๒๖	นางอรุณี คงแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๒๗	นางอุไร หาญณรงค์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
		ศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา		
๒๘	นางศิริพร รongสุวรรณ	เจ้าพนักงานพัสดุ	ทั่วไป	ชำนาญงาน
๒๙	นางรุ่งนภา สนิทรัมย์	นักวิชาการสาธารณสุข	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ
		ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น		
๓๐	นางสมบุรณ์ ชินบุตร	นักโภชนาการ	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ
๓๑	นางนิภาพรรณ มณีโชติวงศ์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๓๒	นางอรพินท์ ศิริเทพทรงกลด	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๓๓	นางสุพร ชุนนราศัย	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๓๔	นางสำราญ ฟาร์มขาว	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
		ศูนย์อนามัยที่ ๘ นครสวรรค์		
๓๕	นางพะเยาว์ กรีกำ	นักโภชนาการ	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ
		ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่		
๓๖	นางเพ็ญจิตร กาพมณี	นักวิชาการสาธารณสุข	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ
๓๗	นางพรรณี พิณตานนท์	นักวิชาการสาธารณสุข	วิชาการ	ชำนาญการ
๓๘	นางอำนวยการศรี เอกมณี	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ
๓๙	นางสาวผ่องศรี จันทะชัย	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๔๐	นางศรีวิไล อัจพรหม	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๔๑	นางอารมณี เงินอ่อน	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
๔๒	นางกัญญา สลิตแก้ว	พยาบาลเทคนิค	ทั่วไป	ชำนาญงาน
๔๓	นางปราณี สุทธาชัย	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
		ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา		
๔๔	นางไอลดา เจ๊ะหะ	นักวิชาการสาธารณสุข	วิชาการ	ชำนาญการ
๔๕	นางวารารณ บัญเทียม	พยาบาลเทคนิค	ทั่วไป	ชำนาญงาน
๔๖	นายธีระชัย อนุวงศ์เจริญ	ทันตแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ



**บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำที่จะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐**

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ	ระดับ
		สำนักงานเลขานุการกรม	
๑	นายประสิทธิ์ บุญณะ	พนักงานธุรการ	ส ๓
		สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	
๒	นางจำปี บุญเต็มเต็ม	พนักงานบริการเอกสารทั่วไป	บ ๒
		สำนักส่งเสริมสุขภาพ	
๓	นางเสริมศิริ กุ๋องแก้ว	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย	ส ๒
๔	นางอรพินทร์ อินทนนท์	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย	ส ๒
๕	นางรัชฎา ทองจุไร	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย	ส ๒
๖	นางดารุณี สิงห์ทอง	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย	ส ๒
๗	นางวันเพ็ญ จวนใจ	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย	ส ๒
๘	นางปราณี วงษ์รักษ์	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย	ส ๒
๙	นางวินัส บัวเพชร	พนักงานธุรการ	ส ๓
๑๐	นางจารุณี มุลหาญ	พนักงานพิมพ์	ส ๔
๑๑	นางกัลยา สุดเมือง	พนักงานพิมพ์	ส ๔
๑๒	นางอรพิน นิลรัตน์	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย	ส ๒
๑๓	นางประทีป จันทรนิภา	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย	ส ๒
๑๔	นางสาวทิวารัตน์ กาญจนเดชะ	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย	ส ๒
๑๕	นางวิมลศรี อ่อนนวล	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย	ส ๒
๑๖	นางชูศรี ชูตระกูล	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย	ส ๒
๑๗	นางมณฑาทิพย์ โอรารัตร์	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย	ส ๒
๑๘	นางนพร จันทรวรชาติ	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย	ส ๒
๑๙	นางวรรัตน์ วรธงไชย	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย	ส ๒
๒๐	นางสาวอุษา ปิ่นตบแต่ง	พนักงานพิมพ์	ส ๔
๒๑	นางฉวีวรรณ วีระวัฒนะ	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย	ส ๒
๒๒	นางกฤษณา บุญญาภากร	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย	ส ๒
๒๓	นางเยาวเรศ จันทรผุดผ่อง	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย	ส ๒
๒๔	นางแสงพรรณ ธเนศพิพัฒ	พนักงานธุรการ	ส ๓
๒๕	นางจินตนา สังข์ทอง	พนักงานพัสดุ	ส ๓
๒๖	นางอรสา ตุ่นเครือ	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย	ส ๒
๒๗	นางสาวจงจิต วศินชัย	พนักงานการเงินและบัญชี	ส ๓
๒๘	นางสังวร ไชยภิติ	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย	ส ๒
๒๙	นางสาวสุดใจ มาตย์สาลี	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย	ส ๒
๓๐	นางศุภลักษณ์ แก้วสูงเนิน	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย	ส ๒
๓๑	นางนุภาวรรณ ศรีเมืองแก้ว	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย	ส ๒

**บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำที่จะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)**

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ	ระดับ
๓๒	นางวิจิตรา สีกำ	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย	ส ๒
๓๓	นางพรรณรายณ์ บัณฑิต	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย	ส ๒
๓๔	นางอุทิศ รอดเรือง	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย	ส ๒
๓๕	นางรัชฎา สิริอินทร์	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย	ส ๒
๓๖	นางรุจิรา คีรีมั่งคละ	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย	ส ๒
		สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	
๓๗	นางสาวพรพิชา วรามิตร	พนักงานพิมพ์	ส ๔
		ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง จังหวัดลำปาง	
๓๘	นายสนิท เรือนคำ	พนักงานขับรถยนต์	ส ๒
๓๙	นางกุลประภัสสร ศรีศรี	พนักงานทั่วไป	ป ๒
		สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	
๔๐	นางภัทราวดี เกียรติศิริฤสกุล	พนักงานพิมพ์	ส ๔
		ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ	
๔๑	นางสายพิน เสริมชั้น	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย	ส ๒
		ศูนย์อนามัยที่ ๓ ชลบุรี	
๔๒	นางนิวรรณ์ พิพัฒน์	พนักงานสถานที่	ป ๒
		ศูนย์อนามัยที่ ๔ ราชบุรี	
๔๓	นางบุญมา พงษ์ศักดิ์	ผู้ดูแลหมวดสถานที่	ป๒/หัวหน้า
๔๔	นางสนม สนวนเพลง	พนักงานธุรการ	ส ๓
๔๕	นางเบญจวรรณ พุทธเจริญ	ช่างตัดเย็บผ้า	ช ๒
๔๖	นางม่วย สุขใจमुख	พนักงานทั่วไป	ป ๒
		ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น	
๔๗	นายเชวงศักดิ์ ประเจียด	พนักงานขับรถยนต์	ส๒/หัวหน้า
๔๘	นางจันดี โพธิกมล	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย	ส ๒
๔๙	นางปรียาภรณ์ บุญอนันต์	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย	ส ๒
๕๐	นายประธาน คำพิมพ์	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย	ส ๒
๕๑	นายบุญเยื่อน จินดาศรี	พนักงานขับรถยนต์	ส ๒
๕๒	นางบังอร อุ่นใจ	พนักงานผู้ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล	ส ๒
๕๓	นายวิวัฒน์ บาลี	พนักงานผู้ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล	ส ๒
๕๔	นางมณฑนา สุวรรณผา	พนักงานพิมพ์	ส ๔
๕๕	นางเพ็ญประภา พุทธสอน	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย	ส ๒
		ศูนย์อนามัยที่ ๘ นครสวรรค์	
๕๖	นางสาวถาวร ตุ่นแดง	พนักงานทั่วไป	ป๒

บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำที่จะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล		ส่วนราชการ	ระดับ
			ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่	
๕๗	นายประสิทธิ์	ทาโสด	พนักงานขับรถยนต์	ส๒/หัวหน้า
๕๘	นางสมสวาท	ศรีวิชัย	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย	ส ๒
๕๙	นายพีระ	ศรีวิชัย	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย	ส ๒
๖๐	นางสุธีรา	สังกัดทอง	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย	ส ๒
๖๑	นางพรหมพัฒน์	เก่งการ	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย	ส ๒
๖๒	นางฉวีทิศา	จตุรัตน์	พนักงานธุรการ	ส ๓
๖๓	นางพรรณิ	พรมะณี	พนักงานธุรการ	ส ๓
๖๔	นายเจริญ	อาชากิจ	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย	ส ๒
			ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา	
๖๕	นางเครือมาศ	สุวรรณมณี	พนักงานธุรการ	ส ๓
๖๖	นางจิระนัย	แก้วพิมล	พนักงานธุรการ	ส ๓
๖๗	นางกัลยา	ศิริวรรณ	พนักงานธุรการ	ส ๓



เก็บมาฝาก **ฉบับนี้** เรามาดู “หัวหน้างาน 6 ประเภทที่ใครๆ ก็อยากชิง” !!

หัวหน้างาน 6 ประเภท ที่ใครๆ ก็อยากชิง!

- 1 เลือกที่รักมักที่ชัง**
ไม่มีความเป็นธรรมให้ลูกน้อง
เลือกปฏิบัติกับแต่ละคนไม่เหมือนกัน
- 2 เอาแน่เอาอนไม่ได้**
ชอบเปลี่ยนใจไปมา
ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน
- 3 ไม่รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง**
IWS...คิดว่าความเห็น
ของหัวหน้าต้องถูก
อยู่เสมอ
- 4 ไม่รับผิดชอบ รับแต่ชอบ**
ถ้าลูกน้องทำดีจะรับรับความดีความชอบ
ทันที แต่พอลูกน้องทำพลาด
ก็ให้ลูกน้องรับผิดชอบ
- 5 ไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม**
ไม่มีความเป็นผู้นำ, ทักษะ,
ประสบการณ์ที่เหมาะสม
กับตำแหน่งหัวหน้าเลย
- 6 ชอบจับผิด**
จับผิดลูกน้องตลอดเวลา
เวลาทำดีไม่เคยชม แต่เวลาทำพลาด
คอยแฉจะซ้ำเติม

WWW.KAPOOK.COM

หัวหน้างานแบบนี้แหละ ที่ใคร ๆ ก็อยากชิง

สมัยก่อนใครจะเป็นเจ้านคน นายคน ก็ต้องจบสูงๆทำงานรับราชการ แต่ปัจจุบันนี้การเป็นเจ้านคน นายคนไม่ไกลเกินเอื้อมแล้ว เพราะโลกเราเปลี่ยนไป ไม่จำเป็นว่าต้องเรียนสูง หรือรับราชการ ก็เป็นเจ้านคน นายคนได้แล้ว แต่การจะเป็นเจ้านคน นายคนที่ดี ที่ลูกน้อง ลูกจ้าง รักนี้สิ ยากกว่า วันนี้เลยนำเสนอสาระดีๆ นำมาจากเว็บไซต์บันเทิงชื่อดัง กับหัวหน้างานแบบนี้แหละที่ใครๆ ก็อยากชิง มาดูสิว่า เจ้านายคุณ หรือตัวคุณเองเข้าข่ายประเภทไหนบ้างรึเปล่า

๑. เลือกที่รักมักที่ชัง

หัวหน้างานประเภทนี้มักเลือกปฏิบัติกับลูกน้องแต่ละคนไม่เหมือนกัน ชอบลูกน้องที่ประจบประแจงเก่ง โดยไม่ได้พิจารณาเรื่องความสามารถในการทำงาน และไม่ว่าคุณจะทำงานหนักแค่ไหนก็มักจะถูกละเลยหรือมองข้าม และไม่ก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วเหมือนลูกน้องคนที่หัวหน้าชอบ เรียกว่าไม่มีความเป็นธรรมให้ลูกน้องสักนิดเดียว ยิ่งคนไหนเป็นเด็กเส้นของหัวหน้าแล้วละก็ ยิ่งได้รับโอกาสโดยแทบไม่ต้องทำอะไรเลย เฉลียวๆ หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับลูกน้องคนโปรด แทนที่จะได้พึ่งพาความเป็นธรรมจากหัวหน้า กลับต้องเป็นคนผิดซะเอง

๒. เอาแน่เอาอนไม่ได้

หัวหน้างานประเภทนี้ชอบเปลี่ยนใจไปมา วันนี้บอกจะเอาอย่างนี้ อีกวันบอกว่าเปลี่ยนใจแล้ว จนทำให้คุณเหมือนทำงานไม่มีวันจบสักที เป็นหัวหน้าที่เอาแน่เอาอนไม่ได้ เพราะไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน และยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร ทำให้ลูกน้องเหนื่อยโดยไร้ประโยชน์ จนบางครั้งลูกน้องไม่กล้าลงมือทำอะไร เพราะกลัวหัวหน้าจะเปลี่ยนใจอีก ทำให้งานไม่มีความคืบหน้าไปไหนสักที

๓. ไม่รับฟังความเห็นที่แตกต่าง

หัวหน้างานยอดแย่อีกประเภทคือ ไม่รับฟังความเห็นของพนักงานในประเด็นที่กำลังถกเถียงกันอยู่ ทนความคิดเห็นที่แตกต่างไม่ได้ หรือหัวหน้าบางคนแกล้งทำเป็นฟัง แต่จริงๆ คัดค้านไม่ยอมรับอยู่ในใจ เพราะคิดว่าความเห็นของหัวหน้าต้องถูกอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังไม่ใส่ใจปัญหาของลูกน้อง ไม่พยายามสื่อสารในทางบวก จนสุดท้ายปัญหามานปลายแก้ไขไม่ทัน ก็เข้ามาตำหนิลูกน้องแทน

๔. ไม่รับผิด รับแต่ชอบ

หัวหน้างานประเภทนี้ถ้าลูกน้องทำดีก็จะรีบบรรยายความดีความชอบเอาหน้าทันที แต่พอลูกน้องทำพลาดนะเธอก็ให้ลูกน้องรับผิดชอบไปสิ แถมยังตำหนิตัดเตือนซ้ำเติมว่าทำงานไม่ใช่น้อย่างนี้น้อย่างนี้ นอกจากนี้เมื่อลูกน้องทำดียังไม่เคยชมเชย หรือตบรางวัลให้กำลังอะไรเลย แล้วอย่างนี้ลูกน้องจะมีกำลังใจได้อย่างไรละ

๕. ไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม

หัวหน้ายอดแย่อีกประเภทคือ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งหัวหน้าเลย เฉลียวๆ ลูกน้องทำงานได้ดีกว่าอีก นอกจากนี้ยังอาจขาดจริยธรรม ไม่ซื่อสัตย์ ไม่รักษาสัญญา และไม่มีความเป็นผู้นำพอที่จะจัดการกับสถานการณ์ที่ยากลำบากหรือความขัดแย้ง ในที่ทำงานได้อีกด้วย

๖. ชอบจับผิด

หัวหน้ายอดแย่แบบสุดท้าย คือประเภทที่คอยรื้อฟื้นความผิดพลาดเก่าๆ ของลูกน้องขึ้นมาพูดเสมอ ไม่เคยปล่อยให้ปัญหาหรือความผิดพลาดกลายเป็นอดีต และยังขยันทนคนรับผิดชอบอยู่ร่ำไป นอกจากนี้ยังคอยจับผิดลูกน้องตลอดเวลา หรืออาจจะพ่วงด้วยเป็นคนมารยาทแย่ ชอบพูดเสียงดัง หยาบคาย ข่มขู่ ขี้โมโห พาลใส่ลูกน้อง ไม่มีความเป็นผู้ใหญ่ มักทำลายคุณค่าของลูกน้อง เรียกว่าเวลาทำดีไม่เคยชม แต่เวลาทำพลาดคอยแต่จะซ้ำเติมหรือพยายามกดให้แย่ลง ไม่ได้กระตุ้นสนับสนุนหรือส่งเสริมให้ลูกน้องเกิดแรงจูงใจในการทำงานแม้สักนิด

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ ใครแจ๊กพอดเจอแบบไหนกันอยู่บ้าง เอาเป็นว่าต้องพิจารณาดูว่าอยากอยู่กับหัวหน้ายอดแย่แบบนี้หรืออยากชิง หนีไปให้พ้นๆ รวมถึงอย่าลืมนึกถึงสถานที่ทำงานใหม่ด้วย ว่าอาจโชคร้ายเจอกับหัวหน้าประเภทเดิมอยู่หรือเปล่า เอาเป็นว่าขอให้ทุกคนโชคดีในการทำงานแล้วกันนะคะ

ที่มา : <http://www.jobcity.co.th> และKapook.com



สิทธิ์และประโยชน์ ของท่าน

ตามระบบราชการ คืองานของเรา